

STC จัดประชุมวิชาการ เผยแพร่งานวิจัยออกสู่สังคม



การทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม (STC) ผู้นำด้านการศึกษาเห็นความสำคัญของการเผยแพร่วิชาการ ได้จัดโครงการจัดประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 TECHCON2017 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ITECH2017 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น

อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤตม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนัก คณะบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวว่า ในปีนี้ STC ได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 TECHCON2017 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ITECH2017 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ใน STC พร้อมเป็นเวทีเปิดให้นักวิจัยจากภายนอกได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน

รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด รวมถึงเป็นการฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญจนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย

“การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่วิทยาลัยผ่านการจัดการประชุมวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่งานวิชาการของอาจารย์สู่สาธารณะและเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และ นักศึกษา ร่วมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการ สำหรับการวิจัยร่วมกันในอนาคต”

สำหรับงานวิจัยที่สามารถส่งมานำเสนอในครั้งนี้จะอยู่ใน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม, กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ, กลุ่มสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และกลุ่มผลงาน สร้างสรรค์และนวัตกรรม คาดว่าปีนี้กลุ่มที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้ามาคงจะเหมือนกับปีที่ผ่านมา คือเป็นกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

“ผมคาดว่าจะมีนักวิชาการชาวต่างชาติประมาณ 100 คน และคนไทย 200-300 คน ที่มาร่วมนำเสนอผลงาน และ มาร่วมฟังการบรรยายผลงาน โดยผลงานที่นำเสนอจะได้คะแนนประกันระดับชาติ 0.2 คะแนน/เรื่อง และระดับ

นานาชาติ 0.4/เรื่อง นอกจากนี้ จะมีการตีพิมพ์ผลงานเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยแยกเป็น 2 เล่ม คือ ระดับชาติและระดับนานาชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จเผยแพร่ได้ไม่เกิน 30 วันนับจากวันจัดงาน”

ส่วนจุดเด่นของการประชุมครั้งนี้ คือ เป็นการประชุมที่มีมาตรฐานตามหลักการจัดงานประชุมวิชาการครบถ้วน ผู้บรรยายพิเศษที่เชิญมาบรรยายมีชื่อเสียงระดับประเทศ อย่าง พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมีการพิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาต่างๆ อย่างแท้จริง

อาจารย์ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า “สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความนำเสนอสามารถส่งได้ที่อีเมล techcon2017@outlook.co.th ปิดรับบทความวันสุดท้าย 17 กรกฎาคม 2560 นำเสนอบทความในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5033 หรือ <https://www.facebook.com/techcon2015/>”

ด้านแผนการจัดประชุมในอนาคตนั้นจะจัดทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหัวข้อจะเปลี่ยนไปแต่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาชาติและความเป็นไปของสังคม รวมทั้งความมุ่งหวังในทิศทางการพัฒนาชาติ